

BẮT ĐẦU NHẬN ĐƠN XIN GHI DANH VÀO DANH SÁCH CHỜ RÚT THĂM NHÀ TRỢ CẤP RAD/PBV (Phần 8 Theo Dự Án) CỦA SỞ CẤP PHÁT NHÀ Ở THÀNH PHỐ VÀ QUẬN SAN FRANCISCO

Thông báo Quan trọng: Không mất phí nộp đơn trực tuyến hoặc nhận hỗ trợ nộp đơn. Vị trí là quay số ngẫu nhiên và không phải đến trước được trước.

Sở Cấp Phát Nhà Ở Thành Phố và Quận San Francisco (Sở) đang tiếp nhận đơn xin ghi danh trực tuyến vào danh sách chờ rút thăm nhà trợ cấp RAD/PBV (Phần 8 Theo Dự Án), **bắt đầu từ 8:00 SA (Giờ Thái Bình Dương), thứ Ba, ngày 28 tháng Năm năm 2024, và kết thúc vào 5:00 CH (Giờ Thái Bình Dương), thứ Sáu, ngày 7 tháng Sáu năm 2024.** Tìm hiểu thêm tại www.sfha.org/housing-programs hoặc xem thông tin danh sách chờ tại www.sfha.org/housing-programs/waitlist.

Yêu cầu về Điều kiện và Thu nhập

Vui lòng kiểm tra yêu cầu về điều kiện và thu nhập trước khi nộp đơn: www.sfha.org/housing-programs/waitlist

Luôn Hỗ trợ

- Truy cập máy tính và Internet miễn phí tại Thư viện Công cộng San Francisco ở địa phương. Hãy gọi 311 để biết địa điểm và giờ hoạt động của thư viện tại địa phương hoặc truy cập trang web www.sfpl.org.
- Nhà cung cấp dịch vụ luôn sẵn sàng hỗ trợ nộp đơn tại địa chỉ: www.sfha.org/housing-programs/waitlist
- Để được hỗ trợ cho người khuyết tật, thông dịch ngôn ngữ hoặc giao tiếp ở định dạng khác, hãy gọi Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Sở Nhà ở theo số (415) 715-5200, từ 8:00 Sáng đến 7:00 Tối vào các ngày trong tuần, và từ 8:00 Sáng đến 12:00 Trưa vào các ngày cuối tuần.
- Nếu quý vị bị khiếm thính, hãy sử dụng đường dây TTY theo số (415) 467-6754.

Sau khi Kết thúc Nộp đơn

Nếu người nộp đơn không trả lời thông báo của Sở về cuộc hẹn thì người nộp đơn sẽ bị rút tên khỏi danh sách chờ. Nếu người nộp đơn đã thay đổi địa chỉ, số điện thoại, thu nhập hoặc quy mô gia đình, thì họ phải thông báo bằng văn bản cho Sở này về thay đổi đó hoặc thông qua Cổng thông tin Người nộp đơn.

Nhà ở Công bằng và Không Phân biệt đối xử

Sở này không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, giới tính, bản dạng giới, xu hướng tình dục, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, tình trạng gia đình, điều kiện y tế, tình trạng quân nhân hoặc cựu chiến binh, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, thai kỳ, tình trạng khuyết tật, tổ tiên, thông tin di truyền hoặc yêu cầu gia đình/người khuyết tật rút quyền truy cập, tiếp nhận hoặc công việc trong chương trình hoặc các hoạt động về nhà ở. Sở này không phân biệt đối xử theo Đạo luật Nhà ở Công bằng, Tiêu đề VI Đạo luật Dân Quyền, Mục 504 Đạo luật Phục hồi năm 1973 hoặc Điều II Đạo luật ADA.

